

HƯNG HÀ

# Mở rộng diện tích cây vụ đông ưa lạnh

Để bù lại thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp do bão, lũ gây ra, vụ đông năm nay huyện Hưng Hà mở rộng diện tích gieo trồng cây vụ đông ưa lạnh có lợi thế và giá trị kinh tế cao.



Vụ đông năm nay, nông dân xã Độc Lập (Hưng Hà) gieo trồng hơn 40ha khoai tây.

Những ngày này, trên cánh đồng thôn Xuân La, xã Độc Lập, không khí trồng cây vụ đông ưa lạnh diễn ra khẩn trương. Ông Nguyễn Văn Hiện chia sẻ: Năm nay tôi trồng 5 sào khoai tây. Thời tiết thuận, đất dễ làm, giống khoai tây được chính quyền hỗ trợ bảo đảm chất lượng, tôi đã gieo trồng xong toàn bộ diện tích. Ngoài ra, vụ đông này tôi còn trồng thử nghiệm hơn 14 sào cây ngưu tất, mong thời tiết ủng hộ để cây sinh trưởng, phát triển tốt, bù lại thiệt hại do mưa, lũ gây ra.

Là địa phương có truyền thống trồng cây vụ đông, luôn dẫn đầu huyện về diện tích trồng khoai tây ưa lạnh, vụ đông năm nay xã Độc Lập phấn đấu trồng gần 100ha cây vụ đông ưa lạnh (hơn 40ha khoai tây, gần 55ha cải bắp, súp lơ, su hào...). Đến thời điểm này, HTX DVNN xã đã tiếp nhận hơn 1 tạ rau giống các loại và hơn 1,6 tấn khoai tây hỗ trợ của tỉnh, huyện cấp cho nông dân. Ông Nguyễn Thế Thống, Giám đốc HTX cho biết: Chúng

tôi đang huy động nhân lực, phương tiện tiến hành làm đất, trồng cây vụ đông theo đúng khung thời vụ. Đến thời điểm này, nông dân trong xã đã gieo trồng 75ha cây vụ đông ưa lạnh. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, chúng tôi tham mưu UBND xã hỗ trợ nông dân 50% kinh phí làm đất; HTX hỗ trợ 100% chi phí tưới, tiêu, nạo vét thủy lợi nội đồng, đánh bắt chuột trên vùng trồng cây vụ đông; tổ chức tập huấn, hướng dẫn bà con kỹ thuật chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh cho cây trồng; tuyên truyền, vận động các hộ mượn hoặc thuê ruộng để mở rộng diện tích cây vụ đông ưa lạnh. Ngoài ra, HTX tiếp tục kết nối với một số đại lý, doanh nghiệp để tiêu thụ nông sản cho nông dân.

Về xã Hồng Minh những ngày này, trên các cánh đồng bãi bồi ven sông, bà con nông dân đang tập trung gieo trồng cà rốt và rau màu các loại. Anh Phạm Mạnh Tường, thôn Thọ Mỹ cho biết: Năm nay gia đình tôi gieo trồng 50 mẫu, chủ yếu là

cà rốt. Để bảo đảm gieo trồng trong khung thời vụ, chúng tôi huy động 4 máy cày, thuê 1 máy xúc và 30 lao động để đẩy nhanh tiến độ. Đến nay tôi đã gieo trồng được 50% diện tích, phần đầu đến ngày 30/10 hoàn thành toàn bộ diện tích. Nhìn chung trồng cà rốt cho năng suất cao, không lo sâu bệnh, trừ chi phí mỗi vụ gia đình tôi thu lãi hơn 2 triệu đồng/sào, chính vì thế tôi gắn bó với cây cà rốt gần 10 năm nay.

Theo người dân xã Hồng Minh, mưa, lũ vừa qua đã ảnh hưởng đến toàn bộ diện tích cây màu trên vùng đất bãi; do đó, để bù đắp lại thiệt hại, bà con tiếp tục mở rộng diện tích gieo trồng, chủ yếu là cà rốt. Hiện toàn xã đã gieo trồng 160ha cây vụ đông, trong đó cà rốt 60ha, tăng 20ha so với vụ đông năm 2023; su hào, bắp cải 50ha, còn lại là đậu, đỗ các loại. Ông Nguyễn Hoàng Anh, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Chúng tôi hướng dẫn nông dân tập trung vụ đông nhân lực, phương tiện

khẩn trương hoàn thành gieo trồng cây vụ đông ưa lạnh; quy thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung ổn định theo quy trình sản xuất an toàn. Đồng thời, làm tốt việc điều tiết nước hợp lý tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân chăm sóc, bảo vệ cây vụ đông; xây dựng phương án quảng bá sản phẩm, chủ động liên kết, hợp đồng với các đơn vị tiêu thụ nông sản cho nông dân.

Xác định sản xuất vụ đông sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp; giá vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp tăng cao; để sản xuất vụ đông giành thắng lợi toàn diện, Hưng Hà đã tổ chức cấp hơn 1.600kg hạt rau, 3.500kg ngô, 45 tấn khoai tây. Đến nay, toàn huyện đã gieo trồng được 4.550ha, trong đó dưa, bí 850ha; ngô 1.650ha; đậu tương 250ha; rau 1.350ha; khoai lang 450ha. Ông Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tranh thủ thời tiết thuận lợi huy động tối đa nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ, mở rộng tối đa diện tích cây vụ đông ưa lạnh, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra; các HTX DVNN chuẩn bị cung ứng đủ giống, vật tư bảo đảm số lượng, chất lượng và nhân lực, chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh; chủ động xây dựng phương án tiêu thụ nông sản cho nông dân, tạo niềm tin và khí thế trong sản xuất vụ đông để bà con phát huy, nhân rộng ở các năm sau.

THANH THỦY

Mỗi ngày toàn tỉnh phát sinh khoảng 1.040 tấn CTR sinh hoạt. Một trong những giải pháp được các địa phương chú trọng là tập trung tuyên truyền, vận động để người dân từng bước thay đổi thói quen trong phân loại rác thải tại nguồn.

Bà Đinh Thị The, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hưng Hà cho biết: Để BVMT, việc phân loại rác thải tại nguồn được xem là giải pháp thiết yếu nhằm giảm thiểu áp lực lên hệ thống xử lý CTR sinh hoạt. Nhận thức rõ điều đó, Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và người dân tham gia phân loại rác thải ngay từ gia đình; tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, vận động chị em phụ nữ hiểu rõ lợi ích của việc phân loại CTR. Việc làm nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn, mỗi người dân đều có thể góp phần BVMT cho thế hệ mai sau. Cùng với đó, 100% chi hội đã thành lập và duy trì hiệu quả các mô hình như "Phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường", "Làn xanh di chợ", "Phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon", "Nhà sạch, vườn đẹp", "Đoạn đường hoa phụ nữ", "Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng khu dân cư kiểu mẫu", "Tổ phụ nữ phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình", "Biển rác thành tiền"...

Ông Mai Thế Hưng, Trưởng phòng Quản lý môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Hiện nay, công tác thu gom, trung chuyển, vận chuyển CTR sinh hoạt được các địa phương thực hiện tốt. Tại thành phố Thái Bình, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình đảm nhận việc thu gom, vận chuyển về nhà máy xử lý rác thải thành phố. Công ty Cổ phần Môi trường công nghệ cao Hòa Bình có nhiệm vụ xử lý CTR sinh hoạt. Với các xã, thị trấn, 100% đã thành lập tổ thu gom rác thải với hình thức là hội phụ nữ, bảo đảm CTR sinh hoạt phát sinh từ khu dân cư được thu gom và tập kết về khu xử lý rác thải tập trung. Tuy nhiên, hệ thống lò đốt rác tại các khu xử lý tập trung của các xã, thị

## QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN

# Hướng tới phát triển bền vững

Quá trình phát triển kinh tế - xã hội, việc quản lý chất thải rắn (CTR) đã trở thành thách thức lớn. Dân số gia tăng, đô thị hóa và sự phát triển nhanh chóng của các ngành công nghiệp, dịch vụ khiến lượng CTR trên địa bàn tỉnh tăng nhanh. Nỗ lực quản lý CTR, Thái Bình hướng tới mục tiêu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

trấn hầu hết đã xuống cấp. Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ) - nơi xử lý rác thải cho 15 xã đang gặp nhiều khó khăn do cơ sở vật chất đã xuống cấp. Ngoài ra, toàn tỉnh vẫn còn 84 lò đốt rác quy mô nhỏ, nhiều lò đốt rác xuống cấp, dừng hoạt động khiến việc xử lý CTR sinh hoạt bằng hình thức này không còn hiệu quả. Với các xã không có lò đốt rác, việc xử lý vẫn được thực hiện theo phương thức chôn lấp, không bảo đảm an toàn môi trường trong dài hạn.

Bà Vũ Thị Hồng, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Hải cho biết: Toàn huyện phát sinh hơn 110 tấn CTR sinh hoạt mỗi ngày nhưng các lò đốt hiện tại đều xuống cấp, gây khó khăn lớn cho công tác xử lý. Trong khi đó, khu xử lý rác thải tập trung tại xã Nam Chính mới đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng.

Với tốc độ phát triển công nghiệp, Thái Bình đang đối mặt với thách thức lớn về quản lý CTR công nghiệp. Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường, lượng CTR công nghiệp tại Thái Bình có xu hướng tăng, trung bình phát sinh khoảng 22.000 tấn/tháng CTR công nghiệp thông thường. Vì vậy, việc tăng cường các biện pháp kiểm soát và xử lý CTR công nghiệp được tỉnh ưu tiên hàng đầu nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, bảo đảm sức khỏe cho người dân. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát tại các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất. Các doanh nghiệp trong tỉnh được khuyến khích áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, trong đó CTR công nghiệp được tái chế, tái sử dụng thành nguyên liệu cho các ngành khác, giảm thiểu chất thải ra môi trường. Đến nay, các doanh nghiệp đã áp dụng nhiều

biện pháp như phân loại và bán rác thải tái chế, tái sử dụng. Phần còn lại được thu gom và vận chuyển đến các đơn vị có chức năng xử lý theo đúng quy định. Đối với chất thải nguy hại, các doanh nghiệp chủ động ký hợp đồng với các đơn vị xử lý chuyên nghiệp, bảo đảm toàn bộ quy trình từ thu gom, vận chuyển đến xử lý đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về BVMT. Công tác quản lý CTR đã có những bước tiến quan trọng, góp phần BVMT và thúc đẩy phát triển bền vững. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả cao hơn, tỉnh cần đầu tư vào hạ tầng và công nghệ xử lý rác thải hiện đại; đồng thời, tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về hợp đồng bộ giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân mới có thể kiểm soát tốt lượng CTR.

MINH NGUYỆT



100% xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã thành lập tổ thu gom rác thải sinh hoạt. Trong ảnh: Thu gom rác thải sinh hoạt tại xã Vũ Đoài (Vũ Thu).

# Làm giàu từ nuôi cá lồng trên sông

Nhận thấy nuôi cá lồng trên sông có nhiều ưu điểm so với hình thức nuôi cá trong ao, vừa tận dụng lợi thế mặt nước, cá ít dịch bệnh lại cho năng suất cao, gia đình chị Nguyễn Thị Thơm, xã Mê Linh (Đông Hưng) đã mạnh dạn phát triển mô hình nuôi cá lồng trên sông Tiên Hưng cho hiệu quả kinh tế cao.

Chị Thơm chia sẻ: Trước cửa nhà tôi có sông Tiên Hưng chảy qua, môi trường nước rất thuận lợi cho nuôi cá lồng, do vậy từ năm 2019 gia đình tôi đã đầu tư hơn 100 triệu đồng làm các ngăn lồng nuôi các giống cá có giá trị kinh tế cao, sớm được xuất bán như cá rô phi, cá diêu hồng. Trước khi triển khai

mô hình, gia đình cũng đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi của một số hộ đã thành công. Để bảo đảm lồng cá không bị trôi khi bão gió, toàn bộ khung lồng được làm bằng ống thép sắt chống rỉ chắc chắn; khung lồng được nâng bằng thùng nhựa; lưới quay được trang bị 3 lớp bảo đảm thông thoáng cho

nước chảy, tạo oxy cho cá, vệ sinh lưới 2 - 3 lần/năm. Nuôi cá lồng chất lượng nước không thể kiểm soát được như nuôi trong ao mà tùy thuộc hoàn toàn vào tự nhiên, vì thế tôi chọn neo lồng ở chỗ nước thoáng, nước ra vào thoải mái. Thời gian đầu do ít kinh nghiệm nên gia đình chưa dám nuôi nhiều, sau vài vụ mới

tăng số lồng và số cá lên để nâng thu nhập.

Theo chị Thơm, nuôi cá lồng lo nhất là mưa bão, lũ, thuốc trừ sâu, thuốc diệt ốc bươu vàng trên đồng ruộng chảy xuống sông sẽ gây chết cá. Gia đình chị đã từng thiệt hại hàng chục triệu đồng vì nguyên nhân này. Vì thế, chị Thơm đã mua máy sục hơi tạo oxy cho cá; có bão, lũ thì bán vội cá to đi, đồng thời buộc thật chặt lồng bè lại. Vừa qua, trước khi bão số 3 đổ bộ và lũ trên sông, gia đình chị dùng dây neo lồng cá vào những nơi an toàn, thu hoạch bớt cá to để giảm trọng lượng trên lồng và giảm thiệt hại.

Hiện gia đình chị Thơm có 6 lồng cá với diện tích mặt nước gần 70m<sup>2</sup>, nuôi hơn 2.000 con cá trắm, chép, diêu hồng, rô phi. Cá giống chị chọn mua ở cơ sở cung cấp uy tín. Hàng ngày, vợ chồng chị đặt rọ ở sông để bắt cua, ốc đem về nghiền ra trộn với cám gạo làm thức ăn cho cá. Cách làm này giúp giảm tới 50% cám công nghiệp, giảm chi phí nuôi, quan trọng là thịt cá thơm ngon hơn. Nhằm hạn chế dịch bệnh trên đàn cá, chị Thơm bố trí khẩu phần ăn phù hợp cho mỗi giai đoạn phát triển của cá, cho ăn vừa đủ, không thừa hoặc thiếu nhằm tiết kiệm chi phí thức ăn, giảm thiểu

ô nhiễm môi trường. Nuôi cá lồng từ lúc thả con giống tới lúc thu hoạch kéo dài khoảng 2 năm, do vậy gia đình chị thường nuôi gối vụ để có cá xuất bán thường xuyên. Khi xuất bán cá có trọng lượng từ 3 - 4kg, mỗi đợt xuất bán chị thu hàng chục triệu đồng, chủ yếu thương lái tới tận nhà mua. Ngoài ra, gia đình chị còn nuôi 70 con gà, ngan, vịt thịt, làm dịch vụ xay xát gạo cho bà con. Hướng làm kinh tế mới và phương châm "năng nhặt chặt bị" đã mang đến cho vợ chồng chị khoản thu nhập khoảng 300 triệu đồng/năm. Từ hộ khó khăn, gia đình chị Thơm đã vươn lên thành hộ giàu, điển hình làm kinh tế giỏi.

Chị Bùi Thị Lan Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mê Linh cho biết: Gia đình chị Nguyễn Thị Thơm là 1 trong 4 hộ của xã mạnh dạn đầu tư nuôi cá lồng trên sông Tiên Hưng. Khi chị Thơm mới triển khai mô hình, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã tin cậy với ngân hàng cho chị vay vốn, đến nay chị đã trả hết nợ. Đây là mô hình Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đang tuyên truyền, khuyến khích các hộ khác học tập, nhân rộng để phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm.

HIỆU NGHĨA

## Phấn đấu diện tích sản xuất vụ đông 2024 - 2025 đạt 40.000ha

Đến nay, toàn tỉnh đã gieo trồng được trên 20.000ha cây màu vụ đông, trong đó cây ưa ấm như ngô, dưa, bí... đã cơ bản hoàn thành. Hiện nông dân các địa phương đang tập trung gieo trồng cây màu ưa lạnh như khoai tây và rau các loại.

Để khôi phục sản xuất do ảnh hưởng của bão số 3 và ngập úng gây ra, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1543/QĐ-UBND, ngày 20/9/2024 về việc hỗ trợ phát triển sản xuất cây vụ đông 2024, phấn đấu diện tích sản xuất vụ đông 2024 - 2025 đạt 40.000ha.

Để bảo đảm kế hoạch, các địa phương cần tập trung chỉ đạo, khuyến cáo nông dân đẩy nhanh tiến độ gieo trồng cây vụ đông, mở rộng diện tích trồng cây vụ đông ưa lạnh như khoai tây, su hào, bắp cải, các loại rau ăn lá; tiến hành chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh cho những diện tích cây vụ đông đã trồng; áp dụng các biện pháp chăm sóc, thâm canh theo hướng sản xuất an toàn, thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP); thu hoạch nhanh những diện tích rau màu đến kỳ thu hoạch để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm.

NGÂN HUỖN



Nông dân huyện Quỳnh Phụ chăm sóc rau màu vụ đông.



Mô hình nuôi cá lồng trên sông của chị Nguyễn Thị Thơm (người ngoài cùng bên trái), xã Mê Linh (Đông Hưng) cho hiệu quả kinh tế cao.